

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

■ TẮT ĐẠT

Suốt chặng đường 74 năm (20/4/1947 - 20/4/2021) xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Thái Bình luôn phát huy cao độ truyền thống yêu nước của dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, xây đắp nên truyền thống “Đoàn kết, chiến đấu, sáng tạo, quyết thắng”, thực sự là lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Giữa thời bình hôm nay, LLVT tỉnh có nhiều việc làm để lại dấu ấn trong lòng nhân dân, nhân lên giá trị cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.



Lực lượng vũ trang huyện Đông Hưng tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Nguyên Xá.

Đại tá Khiếu Quang Bình, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân lao động sản xuất, LLVT tỉnh đã vận dụng sáng tạo những kết quả trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu vào việc giúp nhân dân phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt và là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình. Trong giai đoạn 2016 - 2020, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh chủ động tham gia giúp nhân dân thu hoạch

được gần 100ha lúa mùa, tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa bão, thiên tai ở các địa phương trong toàn tỉnh.

Dấu ấn nổi bật là phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhiều công trình được LLVT tỉnh xây dựng thấm đượm tình quân dân. 5 năm qua, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã tự nguyện quyên góp ủng hộ trên 1 tỷ đồng, huy động trên 50.000 ngày công tham gia tu sửa, làm đường giao thông nông thôn, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị đã hỗ trợ xây dựng 2 nhà văn hóa thôn, tu bổ nạo vét hơn 42km kênh mương, làm mới 21,5km đường nội đồng, sửa chữa 79 cầu cống; phối hợp tham gia vệ sinh môi trường ven biển được 5 cuộc với 525 lượt người tham gia; tuyên truyền, vận động hàng trăm hộ dân hiến 61.968m² đất làm đường giao thông nông thôn và quyên góp xây dựng đường bê tông nội đồng.

Thực hiện chính sách quân đội, hậu phương quân đội, Bộ CHQS tỉnh đã thẩm định, xét duyệt, báo cáo Quân khu 3.112 hồ sơ theo các quyết định 62, 49 và 138 hồ sơ theo các thông tư 28 và 202 đúng quy định. Đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã chi trả trợ cấp một lần theo các quyết định 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ cho trên 2.000 đối tượng với số tiền gần 10 tỷ đồng. Tham mưu, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho 10 tập thể và trên 95.000 đối tượng chính sách số tiền gần 50 tỷ đồng. Ngoài ra, đơn vị cũng tham mưu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tìm kiếm, quy tập, truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; xây dựng 28 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho đối tượng chính sách.

Trên mặt trận mới - phòng, chống dịch Covid-19, Bộ CHQS tỉnh được Quân khu 3 và UBND tỉnh giao bảo đảm khu cách ly tập trung với khả năng tiếp nhận 200 người và sẵn sàng mở rộng thêm khi có yêu cầu. Cùng với cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, không kể ngày đêm, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tập trung cao độ chuẩn bị cơ sở vật chất tốt nhất và đã tiếp

Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh



Để tiếp tục giữ vững, phát huy, làm tỏa sáng giá trị cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường

giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Phấn đấu thực hiện 5 chuẩn mực phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ theo Chỉ thị số 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, xứng đáng với truyền thống của LLVT trên quê hương Thái Bình.

Thượng tá Vũ Anh Chính, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tiên Hải



LLVT huyện Tiên Hải tự hào về thành tích vượt qua thử thách, khó khăn, năng động sáng tạo, chủ động đổi mới, tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo

toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đáp ứng yêu cầu trước mắt và những năm tiếp theo. Phong trào thi đua quyết thắng chính là ngọn nguồn sức mạnh để LLVT huyện thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Vũ Quý (Kiến Xương)



Vũ Quý tự hào là nơi ghi dấu sự ra đời của LLVT tỉnh. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, những năm qua xã luôn làm tốt công tác quốc phòng, quân sự

địa phương, chú trọng xây dựng LLVT địa phương vững mạnh. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, thời gian tới, Vũ Quý sẽ tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm chăm lo nâng cao đời sống nhân dân; đoàn kết, đồng thuận xây dựng Vũ Quý sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.



nhận, hoàn thành cách ly 15 đợt với gần 2.400 công dân tại Trung đoàn 568. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tham gia các chốt kiểm soát dịch Covid-19, không để dịch xâm nhập và lây lan trên địa bàn tỉnh. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ càng trở nên quen thuộc, gần gũi, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.



Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tham gia thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 của tỉnh.



TIÊN HẢI

Phát triển đảng viên là người có đạo

■ ĐÀO QUYÊN

Tiên Hải là huyện có đông đồng bào Công giáo, chiếm trên 30% giáo dân toàn tỉnh. Những năm qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên là người Công giáo, góp phần xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng ở vùng đồng bào có đạo.

Là xã trung tâm phía Nam của huyện Tiên Hải, Nam Trung có đông đồng bào Công giáo, chiếm khoảng 75% dân số toàn xã. Công tác phát triển đảng viên là người có đạo luôn được địa phương đặc biệt quan tâm. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Để tháo gỡ khó khăn trong phát triển đảng viên là người có đạo trên địa bàn, Đảng ủy xã đã ban hành một số nghị quyết chuyên đề; đồng thời, thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động quần chúng tích cực tham gia các phong trào ở khu dân cư và trong vùng đồng bào có đạo, qua đó phát hiện những quần chúng ưu tú, tiêu biểu để tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ, tạo nguồn phát triển đảng viên là người có đạo. Chỉ đạo các chi ủy, chi bộ nơi có đông đồng bào theo đạo quan tâm gặp gỡ, trao đổi những khó khăn, thuận lợi trong công việc; gợi mở cho người có đạo tâm sự những băn khoăn về giáo lý, giáo luật, tháo gỡ mặc cảm, ngại ngùng khi phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Hàng năm tổ chức gặp mặt đảng viên là người có đạo trên



Chuyển đổi cơ cấu cây trồng giúp nhiều người dân xã Nam Trung (Tiên Hải), trong đó có nhiều giáo dân nâng cao thu nhập.

địa bàn, đề nghị các đồng chí đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyên truyền, vận động, giới thiệu quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng. Vì vậy, hầu như năm nào địa phương cũng kết nạp được đảng viên là người Công giáo vào Đảng. Hiện nay, Đảng bộ xã có 42/306 đảng viên là người Công giáo. Hầu hết đảng viên là người có đạo đều có tuổi đời khá trẻ, luôn phát huy tốt vai trò gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua của địa phương.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Chính, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tiên Hải: Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào Công giáo, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện luôn chú trọng công tác phát triển đảng viên là đồng bào Công giáo. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề về tăng cường phát triển đảng viên là người trực tiếp lao động ở nông thôn và người theo đạo Công giáo cũng như phát huy vai trò của các đồng chí đảng viên là người có đạo. Thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, nhất là các xã có đông đồng bào Công giáo làm tốt công tác tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về công tác xây dựng Đảng; khắc phục tư tưởng trước đây cho rằng người có đạo nếu phấn đấu vào Đảng và tham gia công tác xã hội sẽ ảnh hưởng đến việc sinh hoạt tôn giáo. Tạo điều kiện thuận lợi để người có đạo tham gia vào các hoạt động xã hội; chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể huyện xây dựng đề án đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể ở những xã có đông người theo đạo Công giáo; vận động thu hút nhiều người có đạo là hội viên của các đoàn thể như thanh niên, phụ nữ, nông dân, thông qua đó lựa chọn những đoàn viên, hội viên tiêu biểu cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tạo nguồn kết nạp đảng viên và giao chỉ tiêu cho các đoàn thể hàng năm phải có trách nhiệm giới thiệu được đoàn viên, hội viên ưu tú cho chi bộ xem xét kết nạp. Quán triệt và yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể ở các xã có người theo đạo Công giáo phải quan tâm tạo điều kiện để các đồng chí đảng viên là người có đạo và người có đạo tham gia đảm nhiệm các công việc ở địa phương như: bầu vào ban chấp hành các đoàn thể; bầu vào chi ủy, đảng ủy xã; bầu làm đại biểu HĐND các cấp... Từ đó tạo được niềm tin và động lực cho các đồng chí đảng viên là người có đạo và đoàn viên, hội viên các đoàn thể là người có đạo ngày càng tích cực tham gia công tác xã hội và phấn đấu trở thành đảng viên. Hàng năm, tổ chức hội nghị để các đồng chí bí thư chi bộ các thôn có người theo đạo Công giáo trao đổi kinh nghiệm trong việc tuyên truyền để thanh niên là người có đạo ở địa phương phấn đấu trở thành đảng viên... Nhờ vậy, công tác phát triển đảng viên là người có đạo hàng năm trên địa bàn huyện có sự chuyển biến tích cực. Mỗi năm có từ 15 - 20 quần chúng ưu tú là người có đạo được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có từ 2 - 4 quần chúng là người có đạo được kết nạp vào Đảng. Riêng năm 2020, toàn huyện có 5 đồng chí là người có đạo được kết nạp Đảng. Tuy nhiên, thực tế tỷ lệ đảng viên so với dân số là người có đạo Công giáo trên địa bàn huyện còn thấp. Vì vậy, thời gian tới, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Tiên Hải sẽ đề ra nhiều giải pháp đồng bộ để kết nạp thêm đảng viên là người có đạo; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện để bà con giáo dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH

Dân vận khéo kéo phong trào phát triển

■ TIẾN ĐẠT



Hội viên cựu chiến binh xã Đông Lâm (Tiền Hải) tham gia xây dựng nông thôn mới.

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hội viên CCB Nguyễn Văn Roi, xã Đông Lâm (Tiền Hải) nhiều năm liền được các cấp hội khen thưởng vì những đóng góp tích cực với các phong trào của địa phương. Ông Roi đã mạnh dạn vay vốn để đầu tư cơ sở chế biến gỗ gia dụng, gỗ sơ chế, tạo việc làm cho 10 lao động với thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng. Không chỉ tạo việc làm cho người dân, CCB Nguyễn Văn Roi còn thường xuyên tham gia các hoạt động, phong trào của địa phương. Trong xây dựng nông thôn mới, ông đã ủng hộ tiền mặt, tham gia xây dựng quỹ vì người nghèo, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học của địa phương; vào dịp 27/7 hay các ngày lễ, tết ông dành thời gian để cùng các hội viên khác thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, thương binh, nạn nhân chất độc da cam/Đioxin trong xã.

Ông Trần Trung Kiên, Chủ tịch Hội CCB huyện Tiền Hải cho biết: Hội CCB huyện đã vận động được rất nhiều hội viên như ông Roi hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do tổ chức hội, địa phương phát động. Hội CCB huyện tạo điều kiện tín chấp hơn 78 tỷ đồng cho trên 2.700 hội viên vay phát triển sản xuất; thường xuyên rà soát, kiểm tra bảo

đảm nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hội viên nghèo còn 0,36%. Năm 2020, Hội CCB huyện thăm hỏi cán bộ, hội viên ốm đau với tổng số tiền hơn 60 triệu đồng, hoàn cảnh khó khăn... Chính những việc làm cụ thể đã củng cố niềm tin và gắn bó lâu dài của hội viên với tổ chức hội, góp phần thúc đẩy các phong trào của địa phương ngày càng phát triển.

Còn tại xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình), Hội CCB xã đã vận động hội viên trồng 400 cây keo xen lẫn với cây được

liệu để làm tuyến đường CCB tự quản. Ông Nguyễn Đình Quyết, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Các hội viên được phân công định kỳ chăm sóc, cắt tỉa cành cây với tinh thần tự giác cao. Sau hơn 2 năm triển khai, hàng cây xanh đã phát triển tốt, tỏa bóng mát cho người dân đi lại, đây là kết quả tích cực của phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân, cũng là thành công của tổ chức hội khi phát huy được uy tín, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của mỗi hội viên CCB.



Mô hình phát triển kinh tế của hội viên cựu chiến binh xã Đông Tiến (Quỳnh Phụ) tạo việc làm cho nhiều lao động.

**Bà Đỗ Thị Hồng Liên, Trưởng ban Dân vận
Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Vũ Thư**



Mỗi hội viên CCB bằng những việc làm cụ thể như tham gia hiến đất, làm đường, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho học sinh hay tham gia bảo đảm an toàn giao thông,

an ninh trật tự đã tạo dựng được hình ảnh đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Từ việc làm của các bác CCB, MTTQ huyện sẽ nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến ra toàn huyện, tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân noi gương Bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống, ra sức học tập và cống hiến, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

**Ông Nguyễn Quốc Quỳnh, Chủ tịch
Hội CCB huyện Quỳnh Phụ**



Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” do Hội CCB tỉnh phát động đã đạt nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong hội viên.

Hội viên CCB từng bước nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của bản thân, nhiệt tình tham gia các hoạt động, phong trào do địa phương phát động, chung sức phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp hội CCB trong tỉnh triển khai gắn với các phong trào, hoạt động của hội; đồng thời, kết nối tình đồng chí, đồng đội của hội viên, góp phần quan trọng để các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, các cấp hội đã tích cực vận động hội viên tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “CCB tham gia phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Năm 2020, hội CCB các cấp đã tổ chức 301 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 23.400 lượt hội viên; quản lý 454 tổ tiết kiệm và vay vốn với hơn 12.900 khách hàng vay hơn 434 tỷ đồng. Nguồn vốn vay đã phát huy hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ hội viên CCB nghèo toàn tỉnh còn 0,35%. Dân vận khéo còn thể hiện rõ nhất trong hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, hội CCB các cấp đã vận động hội viên ủng hộ hơn 18 tỷ đồng, cấp phát hàng trăm nghìn khẩu trang y tế, hơn 1.800 hội viên tự nguyện tham gia các chốt phòng, chống dịch, góp phần chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch Covid-19. Thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo”, mỗi CCB luôn thể hiện tính gương mẫu trong các phong trào tại địa phương: từ hiến đất làm đường, tham gia ngày công lao động đến trực tiếp phối hợp các cơ quan chức năng bảo vệ an ninh trật tự, an toàn giao thông... Do đó, việc thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” do Hội CCB tỉnh đảm nhận luôn đạt kết quả tích cực, được các cấp ủy đảng, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.

TUỔI TRẺ THÁI THỤY

Chung sức xây dựng nông thôn mới

■ PHƯƠNG CHI

Thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện Thái Thụy đã triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Với mục tiêu huy động sức trẻ đóng góp hiệu quả vào chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh các phong trào thanh niên tình nguyện, các chương trình đồng hành với thanh niên. Trong đó, chú trọng đến các phong trào: chung tay xây dựng nông thôn mới; tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tình nguyện bảo đảm an sinh xã hội và chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Từ năm 2016 đến nay, tổ chức đoàn các cấp trong huyện thực hiện hơn 500 công trình, phần việc thanh niên. Tiêu biểu là xây dựng nhà văn hóa thôn, đổ bê tông đường giao thông nông thôn, làm sân bóng đá, bể bơi cho thiếu nhi, tu sửa và xây mới nhà vệ sinh học sinh, tặng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, học sinh nghèo, tặng hơn 6.000 suất quà cho các đối tượng chính sách, học sinh nghèo. Các cấp bộ đoàn trong huyện cũng tổ chức 13 chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 2.500 người, hơn 200 đợt ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông, trồng hơn 20.000 cây xanh, tham gia 8 đợt hiến máu tình nguyện với hơn 800 đơn vị máu. Anh Trịnh Quang Tiến, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thụy Bình cho biết: Tham gia xây dựng nông thôn mới, 5 năm qua, qua các kênh khác nhau, Đoàn xã đã phát động kêu gọi các nguồn xã hội hóa xây dựng sân vận động các thôn, khu vui chơi trị giá trên 300 triệu đồng. Cùng với đó là huy động lực lượng tham gia bảo vệ môi trường, làm đường giao thông, chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách. Bà Lê Thị Phượng, xã



Khám bệnh tình nguyện cho người dân xã Thái Hưng (Thái Thụy).

Thái Hưng cho biết: Thời gian qua, đoàn thanh niên các cấp đã quan tâm tới đời sống những đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhiều hơn. Tặng quà, hỗ trợ xây nhà rồi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Ở hoạt động nào cũng được tổ chức với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả. Chúng tôi rất phấn khởi.

Theo chị Phan Thị Thủy, Bí thư Huyện đoàn Thái Thụy: Điểm nổi bật của các cấp bộ đoàn trong xây dựng nông thôn mới là khơi dậy ý thức tự lực, ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên của thanh niên. Để có được điều đó là do tự thân mỗi thanh niên cùng với hỗ trợ, đồng hành của tổ chức đoàn

như hỗ trợ sinh kế, giới thiệu, giải quyết việc làm, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với xây dựng các mô hình giúp thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Các cấp bộ đoàn đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kinh tế với số tiền hơn 2 tỷ đồng; nhận ủy thác vốn vay giải quyết việc làm của Trung ương Đoàn cho 22 lượt thanh niên với tổng số vốn gần 1 tỷ đồng, ủy thác vốn vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hơn 47 tỷ đồng. Hiện nay, trên địa bàn huyện có hàng trăm mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ mang lại hiệu quả cao. Cùng với các hoạt động đồng hành

với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, các cấp bộ đoàn trong huyện cũng tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", chú trọng tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về văn hóa công sở, lễ lối làm việc, vận động đoàn viên, thanh niên và gia đình tổ chức việc cưới, việc tang văn minh, tiết kiệm...

Sự chung tay góp sức của tuổi trẻ Thái Thụy đã góp phần cùng các địa phương đưa huyện về đích nông thôn mới và tiếp tục tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.



Với mô hình VAC, anh Nguyễn Văn Phước (áo trắng), thôn Khúc Mai, xã Thụy Thanh (Thái Thụy) có thu nhập khá, ổn định.



Đoàn viên, thanh niên vệ sinh môi trường để biến, đoạn qua xã Thụy Xuân (Thái Thụy).

Chị Ngân mang nghề về với chị em

■ XUÂN PHƯƠNG

Mô hình đan làn nhựa không chỉ giúp chị Trần Thị Ngân, thôn Nam Hiệp Trung, xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) có thu nhập cao mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Hon 14 năm trước, chị Ngân khởi sự làm giàu chỉ thông qua một ấn phẩm quảng cáo về làn nhựa đựng gà. Chị cho biết: Tôi tự mày mò và làm thôi. Lúc đầu làn đan mẫu không được đẹp mắt, một tháng mà chỉ bán được vài chiếc cho những người bạn. Dần dần, nhiều người tiêu dùng cũng đã nhận thấy ưu điểm của làn nhựa là bền, mẫu mã đẹp chứ không đơn điệu, hay gãy như làn mây, tre. Tay nghề của tôi qua thời gian cũng được nâng lên, từ người thân rồi các khách hàng giới thiệu cho nhau, nhiều người đã biết đến và đặt hàng làn nhựa. Nhận thấy tiềm năng từ mặt hàng này nên tôi quyết tâm theo nghề, mở rộng cơ sở để nhiều chị em có thêm việc làm, tăng thu nhập.

Chị Ngân nghiên cứu thay đổi mẫu mã, vật liệu làm làn để đáp ứng thị hiếu của khách hàng. Hiện nay, sản phẩm làn nhựa đựng gà của chị đã có mặt ở hầu hết các

tỉnh, thành phố trong cả nước. Mỗi tháng cơ sở sản xuất từ 5.000 - 10.000 sản phẩm, tạo việc làm cho 50 lao động địa phương, thu nhập từ 3 - 5 triệu đồng/người/tháng. Mặt hàng làn nhựa vẫn tiếp tục thu hút nhiều người đến tận nơi để xem và đặt hàng. Sản phẩm này mỗi năm đã mang về lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng. Theo chị Ngân, công việc đan làn rất phù hợp với những phụ nữ trung tuổi, lớn tuổi. Họ có thể mang vật liệu về nhà làm, vừa có việc làm mang lại thu nhập vừa có thể làm thêm nhiều việc khác mà không bị gò bó thời gian như đi làm tại các công ty. Chị Ngân cũng tạo điều kiện, quan tâm tới đời sống gia đình chị em, chính bởi vậy nhiều chị em ở xã Đông Hòa đã gắn bó nhiều năm với cơ sở đan làn của chị. Chị Bùi Thị Tuyết, thôn Nam Hiệp Trung cho biết: Tôi lớn tuổi rồi, không đi làm ở các công ty được, ở nhà bán hàng tạp hóa, làm nghề đan làn nhựa cũng được 6 năm, thu nhập



Chị Trần Thị Ngân (người ngoài cùng bên trái) giới thiệu sản phẩm với cán bộ hội phụ nữ.

thêm từ đan làn cũng khá, trung bình hơn 3 triệu đồng/tháng.

Chị Ngân cho biết thêm: Được sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Hòa, tôi và 6 chị khác đã thành lập Tổ hợp tác đan làn xã Đông Hòa. Trong những năm tới, tôi sẽ tiếp tục tìm tòi, nghiên cứu cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm, đồng thời mở rộng sản xuất thêm một số mặt hàng thủ công mỹ nghệ khác phục vụ nhu cầu thị trường cũng như tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động địa phương.

Chị Vũ Thị Thanh Trà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Hòa cho biết: Với hình thức sản xuất không tập trung, mô hình kinh tế tập thể của phụ nữ xã Đông Hòa vẫn duy trì sản xuất, mang lại thu nhập ổn định cho người lao động trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Chị Ngân không chỉ là phụ nữ năng động, làm kinh tế giỏi, giúp nhiều hội viên phụ nữ trong xã có việc làm ổn định mà còn là hội viên tích cực tham gia các hoạt động do các cấp hội phát động, đặc biệt là tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Nữ trưởng thôn nhiệt tình, trách nhiệm

■ QUỲNH LƯU

Làm trưởng thôn, “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” đối với nam giới đã vất vả, đối với phụ nữ còn khó khăn hơn nhiều. Mặc dù vậy, bà Bùi Thị Na, 58 tuổi, Trưởng thôn Bình Chính, xã Việt Thuận (Vũ Thư) vẫn đam mê, trách nhiệm với việc làng, việc xã, được nhân dân tin yêu, quý mến.

Đang đi kiểm tra bẫy, bắt diệt chuột đặt xung quanh ruộng lúa của gia đình mình và của các hộ xung quanh, bà Na nhiệt tình tiếp đón chúng tôi ngay trên cánh đồng lúa thôn Bình Chính. Bà chia sẻ: Từ khi còn trẻ, tôi luôn hăng hái với các phong trào ở địa phương. Năm 24 tuổi, tôi vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Vừa sản xuất nông nghiệp vừa chăm lo gia đình, con cái, tôi vẫn luôn dành thời gian tham gia các phong trào của thôn, xã với vai trò chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn hay cán bộ HTX; đồng thời, dành thời gian học lớp trung cấp nông nghiệp nhằm nâng cao trình độ, áp dụng vào sản xuất hiệu quả hơn. Năm 2011, tôi được tin nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Bình Chính. Năm 2014, thôn thiếu cán bộ làm công tác chính quyền, tôi lại được nhân dân tin nhiệm bầu vào vị trí trưởng thôn. Bình Chính là thôn loại I với 360 hộ, 1.116 khẩu, bà con không có nghề phụ, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp.

Công việc của trưởng thôn như con mọn, vất vả, phụ cấp ít ỏi nên với một số trưởng thôn là làm miễn cưỡng nhưng bà Na thì luôn hào hứng, nhiệt tình với công việc được giao. Mấy năm trước, khi thôn, xã triển khai xây dựng nông thôn mới, bà cùng cán bộ, đoàn thể ở thôn không quản ngại ngày đêm tuyên truyền, vận động nhân dân, mỗi hộ đóng góp tối thiểu 600.000 đồng, cùng với hỗ trợ của



Cánh đồng Cua Chùa, thôn Bình Chính bị bỏ hoang 4 năm liền. Vụ xuân năm 2021, bà Bùi Thị Na tiên phong nhận sản xuất, “hồi sinh” cánh đồng này.

các cấp cứng hóa gần 5km, đạt 100% tuyến đường giao thông thôn, xóm. Có đường đẹp, 60 hộ trong thôn còn tự giác bảo nhau đóng góp 1,5 triệu đồng/hộ để lắp hệ thống điện chiếu sáng ở đường thôn, xóm và cứng hóa lề đường sạch đẹp. Trước kia, khi thôn, xã, HTX triển khai thu các loại phí dịch vụ sản xuất nông nghiệp, bà con thường chậm nộp,

kéo dài cả tháng. Với vai trò trưởng thôn, bà Na chỉ đạo các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động; đến nay, chỉ trong 2 ngày bà con tự giác hoàn thành giao nộp 100% số phí. Năm 2020, các cấp phát động phong trào ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị bão lụt, bà đạp xe nhờ người sưu tầm những bài hát hay, xúc động về miền Trung, in sao ra

đĩa CD rồi yêu cầu mở liên tục trên loa truyền thanh của thôn gắn với tuyên truyền, vận động. Với cách làm này, chỉ trong 2 ngày thôn đã huy động được nhiều gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm và 16 triệu đồng ủng hộ của nhân dân trong thôn để giúp đồng bào gặp thiên tai. Tương tự cách làm trên, thôn Bình Chính nhanh chóng huy động được 17 triệu đồng của nhân dân để ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, tạo được sự phấn khởi, đồng thuận, ủng hộ cao của nhân dân.

Chông mát sớm, con cái đi lao động công ty, ngoài công việc của thôn, bà Na là lao động chính sản xuất gần 1 mẫu ruộng của gia đình. Bận mải, vất vả là thế nhưng vụ xuân năm 2021 bà Na nhận cấy thêm 4 mẫu ruộng mà nhân dân trong thôn bỏ hoang nhiều năm nay. Bà áp dụng tối đa máy móc xuống đồng ruộng như máy làm đất, máy cấy để giảm công lao động, còn lại một mình bà đảm nhận việc chăm sóc, diệt chuột, phòng, trừ sâu bệnh cho 5 mẫu lúa xuân của gia đình. Không những thế, bà còn “tiện công” đặt hơn 300 chiếc bẫy chuột giúp cho ruộng lúa của các hộ trên cùng xứ đồng. Hiện nay, 5 mẫu lúa của gia đình bà đều phát triển tốt. Bà Na cho biết: Cả thôn trước kia có 13 mẫu ruộng bỏ hoang gây nhiều hệ lụy xấu. Thôn vận động các hộ gieo cấy ở những diện tích này nhưng khó khăn nhiều mặt nên ít hộ nhiệt tình hưởng ứng. Nhìn ruộng bỏ hoang tôi tiếc. Với suy nghĩ, là cán bộ thôn càng phải gương mẫu, tôi quyết định nhận cấy 4 mẫu ruộng bị bỏ hoang với quyết tâm sản xuất thành công, tạo đà để bà con vào cuộc xóa 100% diện tích hoang hóa ở thôn. Để có được tình cảm yêu quý, sự tin tưởng của nhân dân trong thôn là cả quá trình dài. Tôi cứ hết lòng, trách nhiệm với công việc của thôn và không vụ lợi cá nhân thì bà con tin yêu, ủng hộ tôi thôi.